



## ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ

### กรมทรัพยากรธรณี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ โพธิ์สัตย์ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละมิติ ดังนี้

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	ร้อยละ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ตามพันธกิจ (ร้อยละ 25) · ผลสำเร็จในการพัฒนาการ ปฏิบัติราชการ	1. ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต ของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย) 2. <u>ขอยกเลิก</u> ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ <u>หมายเหตุ.-</u> กรมทรัพยากรธรณี เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ ซึ่งได้ ทำการศึกษากฎระเบียบอย่างถี่ถ้วนตามข้อกำหนดของสำนัก งาน ก.พ.ร. แล้ว ปรากฏว่าไม่มีกฎระเบียบที่จะต้องทำการ ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังนั้นจึงขอยกเลิกตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบนี้ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) ขอนำ น้ำหนักเพิ่มให้กับตัวชี้วัดร้อยละของความสำเร็จตาม เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการรวมเป็นร้อยละ 20	20 -



ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	ร้อยละ
<input type="checkbox"/> ผลสำเร็จในการบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการ (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวง)	3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการ บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	5
<b>มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 25)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การลดค่าใช้จ่าย</li> <li>● การลดระยะเวลาการให้ บริการ</li> <li>● การดำเนินการของกระทรวง อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวชี้วัดบูรณาการของกระทรวง)</li> </ul>	4. ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลด รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ 6. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินงานตามแผนด้านกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์	10 10 5
<b>มิติที่ 3 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ (ร้อยละ 25)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คุณภาพการให้บริการ</li> </ul>	7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ปรับปรุงแก้ไขบริการ 8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับ บริการ <b>หมายเหตุ.-</b> การประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติด้าน คุณภาพการให้บริการนี้ เนื่องจากกรมทรัพยากรธรณีเป็นกรม วิชาการ งานการให้บริการกับประชาชนไม่ใช่งานหลักของกรม ทรัพยากรธรณี ประชาชนผู้มาขอรับบริการส่วนหนึ่งจะเป็นการ ขอรับบริการตรวจวิเคราะห์อัญมณี รัตนชาติ แร่และหินทั่วไป ทางห้องทดลอง และงานให้บริการการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ของกรมทรัพยากรธรณี เช่น พิพิธภัณฑ์ กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ภูเก้า ภูคุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	12.5 12.5



ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	ร้อยละ
<p>มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนา องค์กร (ร้อยละ 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การลดอัตรากำลังหรือ การจัดสรรอัตรากำลัง ให้ทำงานคุ้มค่า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>กรณีการจัดสรรอัตรากำลังให้คุ้มค่า</u></li> </ul> <p>9. ร้อยละของความคุ้มค่าในการใช้บุคลากรบรรจุจริง เปรียบเทียบกับอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>10. ร้อยละของความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายบุคลากร เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p><u>หมายเหตุ.-</u> สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ยกเลิกการประเมินผลตัวชี้วัด ที่เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายบุคลากรโดยให้นำน้ำหนักไป เพิ่มให้กับตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ บริหารความรู้ในองค์กร”</p> <p>11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ ในองค์กร</p>	<p>8</p> <p>-</p> <p>17</p>
<b>รวม</b>		<b>100</b>

ลงชื่อ นายสมศักดิ์ โพธิ์สัตย์

( นายสมศักดิ์ โพธิ์สัตย์ )

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

